



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

สง.ศค.ปค.	659
เลขที่	
วันที่	19 ต.ค. 59
เวลา	11.25 น.

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.พอ.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๒๗๕๔

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙)

เรียน อปค. ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติอปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อ วช. จักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง)

ผอ.วช.

สรุปการประชุมหารือข้อราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	เรื่องนำเสนอก่อนการประชุม	๑. แนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและแผนงาน (Roadmap) ของ มท. ที่วางไว้ โดยต้องบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติและใช้กลไกที่มีอยู่ในส่วนภูมิภาคทั้งจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และ อปท. เป็นผู้ขับเคลื่อนงานดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มท. จะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการเร่งรัดการทำงานของ ผวจ. และ นอ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย	ทุกหน่วยงาน
๒.	สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	๑. การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ (ACD Summit) ให้แต่ละหน่วยงานนำผลของการประชุมดังกล่าวรวมทั้งการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป เพราะผลของการประชุมแต่ละการประชุมย่อมส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ๒. กรุงเทพมหานครได้ถูกสำรวจว่าเป็น “สุดยอดจุดหมายปลายทางโลก ประจำปี ๒๕๕๙” จากกรณี “มาสเตอร์การ์ด” รายงานผลสำรวจ “สุดยอดจุดหมายปลายทางโลก ประจำปี ๒๕๕๙” (Mastercard Global Destination Cities Index) ที่ระบุว่า “กรุงเทพมหานคร” คว้าแชมป์อันดับหนึ่งเมืองที่มีผู้เดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลกนั้น ต้องขอชื่นชม กทม. ที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ เพราะกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความยุ่งยากในการบริหารจัดการ มีประชากรแฝงจำนวนมาก และมีปัญหาที่ต้องจัดการจำนวนมากด้วย ๓. การดูแลแหล่งท่องเที่ยว ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ออกมาระบุว่า เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะขยายตัวจาก ๒.๘ เป็น ๓.๑ สิ่งนี้เกิดจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการลงทุนจากภาครัฐเป็นหลัก รวมทั้งการท่องเที่ยว ดังนั้นให้ มท. ดูแลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้มีความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย ๔. กรณีการไม่อนุญาตให้บุคคลบางกลุ่มเดินทางเข้ามาในประเทศไทย กรณีโจชัว หว่อง ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยกักตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อมาเป็นแขกรับเชิญร่วมงานปาฐกถาซึ่งจัดโดยนักศึกษาของไทยนั้น การกระทำดังกล่าวของนักศึกษาไทยถือว่าไม่ผิด แต่ในเรื่องนี้ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าส่งผลกระทบต่อประเทศหรือไม่ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวอาจใช้เวทีในประเทศไทยกล่าวโจมตีรัฐบาลของตนเองได้	สป.มท.  กทม.  ปค. (สน.ปท./ สน.มน.), สธ.  ปค. (สน.มน.)



ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>เตรียมการและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุหากเกิดปัญหาในพื้นที่ให้แก้ไขโดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ การดำเนินงานขณะเกิดเหตุ และการช่วยเหลือเยียวยาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะการสำรวจพื้นที่รับน้ำที่อาจมีผลกระทบกับผลผลิตของเกษตรกรในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย</p> <p><b>๕. การขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน (จปฐ.)</b> ให้ พช. ปรับตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ทั้ง ๑๗ เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ เพื่อจะได้ทราบถึงการดำเนินงานในแต่ละเป้าหมายว่า เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้างและจะได้วางแนวทางการดำเนินงานต่อไป</p> <p><b>๖. การบูรณาการแก้ไขปัญหาฝักตบชวาและวัชพืช</b> ขอให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกหน่วยทั้งจังหวัด อำเภอ และ อปท. รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการกำจัดฝักตบชวาและวัชพืชอย่างจริงจังให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เน้นย้ำให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างจิตอาสาในพื้นที่ให้มากขึ้น</p>	<p>พช.</p> <p>ยผ.</p>
๔.	ประเด็นข้อสั่งการของ รมว.มท.	<p><b>๑. แผนการดำเนินงานของหน่วยงานในระยะเวลา ๑ ปี</b> แผนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในระยะเวลา ๑ ปีจะต้องยึดโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๑ ปีของหน่วยงานจะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย</p> <p><b>๒. การส่งเสริมกลไกการปฏิบัติงานของบุคลากร</b> ให้แต่ละหน่วยงานจัดทำเกณฑ์การประเมินบุคลากรในทุกกระดับ โดยสามารถใช้การประเมินดังกล่าวเพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานด้วย</p> <p><b>๓. การพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงาน</b> ขอให้แต่ละหน่วยงานพัฒนาการปฏิบัติงานด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนและสามารถนำเสนอได้</p> <p><b>๔. การเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ</b> การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยต้องประสานงานกับหน่วยงานหรือสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงานให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง และต้องจัดทำกรอบเนื้อหาการศึกษาที่ชัดเจน รัดกุม เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการศึกษาดูงานอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการเดินทางศึกษาดูงานในต่างประเทศต้องสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างกับประเทศไทยในเรื่องที่ไปศึกษาได้และต้องทำรายงานหลังจากไปศึกษาดูงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>๕. การจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP)</b> ให้ ทด. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้ รมว.มท. ทราบ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน, ปค. (วช.)</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทด.</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๖. การขอยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องอานม้า อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>ให้ ปค. รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องอานม้า อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร และรายงานให้ รมว.มท. ทราบด้วย</p> <p>๗. การแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่</p> <p>ให้ มท. เร่งแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อย่าให้เกิดเหตุการณ์ประชาชนร้องเรียนความเดือดร้อนผ่านทางสื่อ โดยให้ ผวจ. บูรณาการใช้งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาคือ เช่น กรมทางหลวง หน่วยทหารช่าง และ อบท. ในพื้นที่ เป็นต้น โดย อบท. สามารถใช้งบเงินสะสมเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้</p> <p>๘. การจัดการปัญหาขยะ</p> <p>ให้ สธ. ดำเนินการแก้ไขปัญหาคือขยะตามแนวทางที่ได้วางไว้ และให้ กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อแจ้งให้จังหวัดนำไปปฏิบัติต่อไป</p> <p>๙. การดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยแนวทางประชารัฐ</p> <p>ให้ พช. เร่งผลักดันให้คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้ประชาชนผลิตนั้นอาจจะยังไม่ใช่อะไรที่อุปโภคบริโภคได้แต่ขอให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปให้สินค้าเป็นที่ยอมรับและสามารถขายได้</p>	<p>ปค. (สน.มน.)</p> <p>สป.มท., ปค. (สน.ปท.)</p> <p>สธ.</p> <p>พช.</p>

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน